



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา	<b>สถานการณ์ PM 2.5</b> -เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมพิษ เปิดเผยว่า สถานการณ์ PM 2.5 ในพื้นที่กทม.และ ปริมณฑลดีขึ้น ส่วนที่ จ.ขอนแก่น ปริมาณ PM 2.5 สูงถึง 110 มคก./ลบ.ม. ถือว่าค่อนข้างอันตรายต่อสุขภาพ คาดว่า สาเหตุมาจากการเผาในที่โล่งและการจราจรติดขัดรถปล่อยควันดำ จึงได้ทำหนังสือถึงผู้ว่า ขอนแก่น ให้มีการกวาดล้าง เรื่องการเผาในที่โล่ง ส่วนหมอกควันไฟในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ คาดว่าสถานการณ์ในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ยังไม่พบพื้นที่ใดที่มีปริมาณฝุ่นและจุดความร้อนเกินมาตรฐาน และหลายจังหวัดเริ่มประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาดแล้ว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการผู้ป่วยนอกใน สถานพยาบาลใน จ.ขอนแก่น โดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีอาการไม่มาก อาทิ คอแห้ง แสบคอ ยัง ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง
ข่าวสด	<b>1 วัด 1 รพ.</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ. สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ สช. และสสส. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "1 วัด 1 รพ." ให้ครอบคลุมถึงรพ.สต. ดูแลจำนวนวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ ในปี 2562 ตั้งเป้าขยายไปยังรพ.-วัด 16,660 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เป็นกลไกหลัก 5 กิจกรรม คือ การจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ การ ขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ วัดส่งเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และวัดร่วมพัฒนาชุมชน ด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
มติชน แนวหน้า	<b>ข่าวสื่อ รพ.สต.โต๊ะเต็งปิดให้บริการ</b> -เสนอข่าว นพ.วิเศษ สิรินทร์โสภณ นพ.สสจ.นราธิวาส กล่าวถึงข่าวสื่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โต๊ะเต็ง จ.นราธิวาส จะปิด ให้บริการอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมีความหวาดกลัวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ หลังเกิดเหตุพระวัตรรัตนานภาพ ถูกคนร้ายยิงจนมรณภาพ ว่า ผู้บังคับบัญชาระดับกระทรวง มีความห่วงใยในเรื่องนี้ พร้อมกำชับให้หามาตรการที่ เข้มงวดและรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ ต้องมี การให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงจะจัดแผนในการรักษาความปลอดภัย พร้อมจัดกำลังพลทั้งเจ้าหน้าที่ทหารพรานและชุด ชคต.มาดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรักษาความปลอดภัยเส้นทางเข้า-ออกรพ.สต.
ไทยรัฐ มติชน	<b>สมุนไพรหนานเฉาเหว่ย</b> -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวในงานเสวนา หนานเฉาเหว่ย ใช้อย่างไร ห่างไกลดับไตวาย ว่า หนานเฉาเหว่ยมีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือด แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และควร รับประทานตามที่แพทย์สั่ง เพราะหากใช้มากไปอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้ และต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันร่วมด้วย ที่สำคัญต้องแจ้งแพทย์แผนปัจจุบันให้รับทราบด้วย หากอยากได้ข้อมูลสมุนไพรที่ถูกต้องสามารถโหลดแอปพลิเคชัน HerbID ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า หนานเฉาเหว่ยไม่ควร รับประทานเกิน 1-2 ใบต่อวัน สามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดและต้ม หรือจะรับประทานเป็นฝักแนมแบบวันเว้นวัน ในกรณีที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดไม่เกิน 100-120 mg% ส่วนคนที่ระดับน้ำตาลสูงไม่แนะนำให้ กินทุกวัน
ไอเอ็นเอ็น	<b>อาการที่ควรพบทันตแพทย์</b> -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการของฟัน เช่น ฟันเหลือง มีคราบ ปวด เสียว โยกคลอน หรือหลุด เป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาต้องไปพบทันตแพทย์ ทั้งนี้ ภายหลังจากการรักษาควรดูแลสุขภาพช่อง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปาก โดยแปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน
ทีวีช่อง 3	<b>แพทย์แผนไทยฯ เตรียมมอบโล่ละครทองเอกฯ</b> -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวชื่นชมละครเรื่องทองเอกหมอยาทำนองว่า ทั้งสนุกและสอดแทรกความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงวิถีชีวิตในการดูแลสุขภาพของคนโบราณ กรมฯ เตรียมจัดทำโล่ขอบคุณคณะผู้จัดละครและนักแสดง ที่ร่วมเชิดชูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาติ
ทีวีช่อง NBT	<b>ชุดตรวจติดตามรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว</b> - เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ บ. โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จก. จัดทำโครงการให้บริการฟรีในการใช้ชุดตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCR-ABL mRNA โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา RQ-PCR ที่มีความไวและความจำเพาะสูง สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2560-2561 ได้ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML ไปแล้ว 900 ราย พบว่า ร้อยละ 24 ของผู้ป่วยที่ได้รับยา Imatinib ติดต่อกันนาน 6 เดือนไม่ตอบสนองต่อยา ทั้งนี้ในปี 2562 จะสนับสนุนการตรวจฟรีอีก 498 ราย
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น ทันโลก	<b>ทำร้ายร่างกาย จนท.สคร.ที่ 5</b> -เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วย นายชวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กว่า 30 คน นำหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเข้าร้องเรียนต่อ ผบ.ตร. กรณีกลุ่มชายฉกรรจ์ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ สคร.ที่ 5 ราชบุรี ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบการขายสุราในงานวัดหนองนกะเรียน จ.ราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นหรือไม่ และดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่
ไทยรัฐ	<b>รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา</b> -เสนอข่าว นายพิษณุ พูลธนัง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รพ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันบุคลากรของ รพ.พร้อมใจกันใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงและงดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมใส่อาหาร นอกจากนี้ รพ.ยังจัดเตรียมถุงผ้าไว้สำหรับให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน โดยภาคเอกชนและเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ซื้อถุงผ้ามาบริจาค



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch